

1. Cô gái nhìn bằng "Con mắt thứ 3"



Hiện tượng nhìn bằng trán, mũi, thái dương của người phàm nhân có tên Hoàng Thị Thiêm (Làng Ng Sạn, Hòa Bình) sau mấy năm trở lại công thuyết phục các nhà khoa học cung cấp thông tin. Khả năng đặc biệt này của chị Thiêm đã được rất nhiều nhà khoa học làm thí nghiệm và tận không ít công sức, giấy mực nghiên cứu.

Các nhà khoa học đã kết luận khả năng nhìn bằng trán, thái dương, mũi của chị Thiêm là hoàn toàn có thật.

Trên thế giới, cũng có vài trường hợp có khả năng nhìn không cần mắt thường, song khả năng minh triết và không phân định. Vì chị Hoàng Thị Thiêm có thể đọc báo, xem tivi, đi xe máy... tóm lại là nhìn bằng ba cơ quan trên nên hai con mắt thông thường là khả năng kỳ diệu và đặc đáo nhất thế giới.

Một số nhà khoa học cũng đã đưa ra những lý giải bí ẩn đó, song theo ông Vũ Thế Khanh,

Nhòng Bí òn Chò a Có Lòi Giòi !

Tác Giả: Theo Phòm Ngòc Dòng
Thứ Sáu, 24 Tháng 7 Năm 2009 07:15

Tòng giám đòc Liên hiòp Khoa học tin học òng đòng, ngòc i đã tròc tiòp cùng các nhà khoa học nghiên còu chò Thiêm tò nhiòu năm nay thì đây vòn là hiòn tòng bí òn, chò a có lòi giòi, cò n sò nghiên còu nhiòu hòn nò a cò a các nhà khoa học bòng nhòng phòng tiòn kò thuòt hiòn đò.

2. Ngòi làng "ma ám"



Suốt 9 năm trời, xóm Đâu (thôn Sơn Qu, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) chết säch sä trâu, bò, lợn, chó. Từ năm 1997 đến nay, cả làng có tổng số 37 con trâu bò thì chết cả 37 con. Lợn, chó thì chết nhiều không kể xiết. Có nhà nuôi 40 con lợn thì chết cả 40 con. Tất cả sä gia súc thân thiện với nhà nông ở xóm Đâu đều chết với một triệu chứng: đang khỏe mạnh bỗng "näi cän điện" chäy nhäy lung tung rồi lăn ra chết sùi bọt mép.

Những câu chuyện xảy ra rất kỳ lạ rồi dần dần thêm khi nhiều người yêu tìm vào làng phá kính sä. Để tìm ra nguyên nhân kỳ lạ trên, tháng 5 năm 2006, Sở KH-CN Bắc Giang đã giao cho Trung tâm Công nghệ tiên tiến KH-CN triển khai đề tài: "Nghiên cứu thực nghiệm và đưa xuất giải pháp khôi phục, phát triển chăn nuôi gia súc tại xóm Đâu". Các nhà khoa học đã đưa một số gia súc về xóm Đâu nuôi, tuy nhiên, 9 con chó cả a cả đä tài về a đä a về đä c vài hôm thì 5 con "näi đäa" rồi lăn ra chết, mặc dù chúng đã được chôn lấp cẩn, tiêm phòng cän thän, có cán bộ theo dõi sát sao.

Để tìm ra nguyên nhân gia súc chết hàng loạt ở xóm Đâu, Sở KH-CN tỉnh Bắc Giang tiến hành nghiên cứu môi trường, bäc xä, an ninh trật tự với sự giúp sức của các nhà khoa học trung ương, cùng những phòng thí nghiệm, máy móc hiện đại. Tuy nhiên, đã có nhiều cuộc thực địa nghiên cứu, nhiều häi thảo diễn ra, song các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến gia súc cả a ngäi dân trong làng chết hàng loạt. Trong khi đó, ngôi làng ngay cạnh, chỉ cách một cái ngõ rộng 1,5m mà người dân vẫn nuôi gia súc bình thường.

3. Những bí ẩn "Ma nhäp"

Nhà ng Bí n Ch a Có L i Gi i !

Tác Giả: Theo Ph m Ng c D ng
Thứ Sáu, 24 Tháng 7 Năm 2009 07:15



Nhòng Bí n Chà Có Lòi Giòi !

Tác Giả: Theo Phám Ngác Dáng
Thứ Sáu, 24 Tháng 7 Năm 2009 07:15



Nhòng Bí òn Chà Cò Lòi Giòi !

Tác Giả: Theo Phòm Ngòm c Dòm ng
Thứ Sáu, 24 Tháng 7 Năm 2009 07:15



Những Bí ẩn Chưa Có Lời Giải !

Tên: Gi#7843; Theo Phạm Ngọc Dũng
Th#7913; S#225;u, 24 Th#225;ng 7 N#259;m 2009 07:15



